



รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  
ครั้งที่ 8/2562

วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป  
ณ ห้องประชุม 4C 05 ชั้น 4 สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

.....

**ผู้มาประชุม**

1. รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และบริการ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์ แวนรัมย์	รองประธานกรรมการ คนที่ 1 (ทำหน้าที่ประธานการประชุม)
2. รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนา	นายเกรียงศักดิ์ ตรีประพิณ	รองประธานกรรมการ คนที่ 2
3. รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย บริการวิชาการและซ่อมบำรุง	นางสาวอังคณา ปัญญา	กรรมการ
4. รักษาการในตำแหน่งหัวหน้า ฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์	นายชิตชัย เลิศศิริวัฒนวงศ์	กรรมการ
5. รักษาการในตำแหน่งหัวหน้า ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย	นายจิราณัฐวัฒน์ จันทรุกษา	กรรมการ
6. ผู้แทนบุคลากร	นายวิชิต คำพิภาค	กรรมการ
7. ผู้แทนบุคลากร	นางสาววาสนา สะอาด	กรรมการ
8. หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ	นางรัชณี นิคมเขตต์	กรรมการ และเลขานุการ
9. ผู้แทนบุคลากร	นายฉัตรชัย พรหมนา	กรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการ

**ผู้ไม่มาประชุม**

1. ผู้อำนวยการ สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	ผู้ช่วยศาสตราจารย์อติพงศ์ สุริยา	ติดภาระกิจ
--	----------------------------------	------------

**ผู้เข้าร่วมประชุม**

- ไม่มี

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.

เนื่องจากผู้ช่วยศาสตราจารย์อติพงษ์ สุริยา ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประธานกรรมการ ตัดการกิจ จึงมอบหมาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์ แวนรัมย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและบริการ รองประธาน กรรมการ คนที่ 1 ทำหน้าที่ประธานการประชุม โดยประธานได้กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตาม ระเบียบวาระ ดังนี้

**ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ**

**1.1 กำหนดการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 6/2562**

หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ กรรมการและเลขานุการ แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ ด้วยสำนัก คอมพิวเตอร์และเครือข่าย ได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ /2562 ในวันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เพื่อให้คณะกรรมการได้กำกับติดตามผลการดำเนินงานของสำนักคอมพิวเตอร์ และเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 (ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2562) และเพื่อรายงานผล การปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการในการประชุมครั้งที่ผ่านมา

ฝ่ายเลขานุการจึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและเตรียมดำเนินการรายงานข้อมูลหรือนำเสนอวาระต่างๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป

**มติที่ประชุม** รับทราบกำหนดการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์และ เครือข่าย ครั้งที่ 6/2562 และขอความร่วมมือทุกฝ่ายส่งรายงานข้อมูลผลการดำเนินงานของฝ่าย ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 ให้ฝ่ายเลขานุการ ภายในวันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2562

**1.2 รายงานผลการรับเลือกตั้งอนุกรรมการสภาอาจารย์ ประจำหน่วยเลือกตั้ง**

หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ กรรมการและเลขานุการ แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ ตามหนังสือ กองการเจ้าหน้าที่ ที่ อว 0604.3.2/ว 2701 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2562 เรื่อง ขอส่งบัตรเลือกตั้ง ใบรายงานผลการนับ คะแนน และหนังสืออนุมัติใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า นั้น

สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย โดยสำนักงานเลขานุการ และคณะอนุกรรมการการประจำหน่วย เลือกตั้ง (รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและบริการ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการและซ่อม บำรุง) ได้ดำเนินการรับเลือกตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกำหนดเรียบร้อยแล้ว ฝ่ายเลขานุการจึงขอ รายงานผลเลือกตั้งอนุกรรมการสภาอาจารย์ ประจำหน่วยเลือกตั้งสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย รายละเอียดปรากฏ ตามเอกสารประกอบการประชุม

**มติที่ประชุม** รับทราบรายงานผลการรับเลือกตั้งอนุกรรมการสภาอาจารย์ ประจำ หน่วยเลือกตั้ง สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

**1.3 กำหนดการรายงานผลการดำเนินงานของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ณ สิ้น ไตรมาส 4 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ประจำเดือนตุลาคม 2562 ในวันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2562**

หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ กรรมการและเลขานุการ แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ ตามที่ในคราว การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 10/2561 วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561 ระเบียบวาระที่ 1.1 เรื่อง แผนการเสนอระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ.

2562 (มกราคม-ธันวาคม 2562) และระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2562 (มกราคม-ธันวาคม 2562) โดยที่ประชุมมีมติรับทราบแผนการเสนอระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี พ.ศ. 2562 (มกราคม- ธันวาคม 2562) และระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2562 (มกราคม-ธันวาคม 2562) นั้น

บัดนี้ ได้ถึงกำหนดการเสนอวาระเพื่อรายงานผลการดำเนินงานของสำนักคอมพิวเตอร์ และเครือข่าย ณ สิ้นไตรมาส 4 ตามแผนการเสนอวาระของสำนักดังกล่าว โดยฝ่ายเลขานุการได้ประสานและดำเนินการจัดส่งใบเสนอวาระต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยประจำเดือนตุลาคม 2562 ซึ่งกำหนดการประชุมในวันอังคารที่ ๑ ตุลาคม 2562 แล้ว

จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบและจัดเตรียมข้อมูลประกอบการเสนอวาระส่งให้คุณฉัตรชัย พรหมนา รวบรวมเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยประจำเดือนตุลาคม 2562 ในวันศุกร์ที่ ๒๗ กันยายน 2562 ต่อไป

**มติที่ประชุม** รับทราบการเสนอวาระเพื่อรายงานผลการดำเนินงานของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ณ สิ้นไตรมาส 3 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ประจำเดือนตุลาคม 2562 และขอความร่วมมือทุกฝ่ายจัดทำข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ณ สิ้นไตรมาส 4 ในส่วนที่รับผิดชอบ ส่งให้ฝ่ายเลขานุการภายในวันที่ 27 กันยายน 2562

#### 1.4 การกำหนดแนวปฏิบัติสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ กรรมการและเลขานุการ แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ ด้วยในคราวการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 ระเบียบวาระที่ 5.2 เรื่อง หารื้อแนวทางและมาตรการป้องกันและรักษาทรัพย์สินของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย โดยที่ประชุมมีมติ เห็นชอบแนวทางและมาตรการป้องกันและรักษาทรัพย์สินของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ทั้ง 3 แนวทาง

จากนั้น ฝ่ายเลขานุการได้นำแนวทางทั้ง 3 แนวทางดังกล่าว แจ้งเวียนในกลุ่มของคณะกรรมการบริหารสำนักฯ (ทาง Facebook) เพื่อให้คณะกรรมการให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมอีกครั้ง จึงจัดทำบันทึกเสนอ ขอความเห็นชอบ บัดนี้ ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายได้เห็นชอบแนวทางทั้ง 3 รวมทั้งแจ้งเวียนบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายทราบและถือปฏิบัติแล้ว จึงนำเรียนต่อที่ประชุมเพื่อทราบและขอความร่วมมือกำกับดูแลให้บุคลากรในฝ่ายถือปฏิบัติโดยทั่วกัน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม

**มติที่ประชุม** รับทราบแนวปฏิบัติสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย และให้ทุกฝ่ายให้ความร่วมมือโดยกำกับดูแลบุคลากรในฝ่ายให้ใช้เป็นแนวปฏิบัติโดยทั่วกัน

1.5 การดำเนินการทดสอบ GAT/PAT, วิชาสามัญ 9 วิชา ประจำปีการศึกษา 2563 และการทดสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2562 ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ประธานที่ประชุม แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ ด้วยในปีการศึกษา 2563 ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) และสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.) จะจัดการให้บริการการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ประจำปีการศึกษา 2563 สำหรับผู้ที่

กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือผู้ที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป นั้น

โดยศูนย์สอบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายรับผิดชอบเป็นคณะทำงานฝ่ายคอมพิวเตอร์และประมวลผล จึงเรียนที่ประชุมเพื่อรับทราบ

**มติที่ประชุม** รับทราบการดำเนินการทดสอบ GAT/PAT, วิชาสามัญ 9 วิชา ประจำปีการศึกษา 2563 และการทดสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2562 ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562

ฝ่ายเลขานุการ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562

**มติที่ประชุม** รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 รายงานผลการดำเนินงานของฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง และสำนักงานเลขานุการ และรายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร และกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ที่ผ่านมา

หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ กรรมการและเลขานุการ แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณาตามที่สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย กำหนดให้ส่วนงานย่อยภายในสำนักฯ ได้แก่ 1) สำนักงานเลขานุการ 2) ฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ 3) ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย และ 4) ฝ่ายบริการและซ่อมบำรุง รายงานผลการดำเนินงานที่ได้รับมอบหมาย ต่อคณะกรรมการบริหารสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย เป็นประจำทุกเดือนหรือทุกครั้งที่มีการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักฯ เพื่อให้ผู้บริหารของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ได้กำกับ ติดตาม รับทราบผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ซึ่งเป็นการดำเนินงานที่สอดคล้องและเป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

**องค์ประกอบที่ 1** : การบริหารของสำนัก/หน่วยงานเทียบเท่าเพื่อ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของหน่วยงาน

**ตัวบ่งชี้ที่ 1.3** : ภาวะผู้นำ

**เกณฑ์ข้อที่ 4.** : ผู้บริหาร มีการกำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถสื่อสารแผนและผลการดำเนินงานของหน่วยงานไปยังบุคลากรในสังกัดและสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 (7) และการใช้หลักธรรมาภิบาลในการการบริหารงาน

ฝ่ายเลขานุการและฝ่ายต่างๆ จึงขอรายงานผลการดำเนินงานการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของกรรมการประจำสำนักฯ และรายงานผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของกรรมการบริหารสำนักฯ ณ วันที่ 26 กันยายน 2562 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม

### ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ

#### ฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ :

1. ขอให้มีการร่วมประชุมหารือกับงานวิชาการและจัดทำแผนการใช้งานระบบ UBU LMS เพื่อให้เป็นไปนโยบายของมหาวิทยาลัยต่อไป

2. ขอให้มีการนัดประชุมซักซ้อมการใช้งานระบบ e doc เพื่อเป็นการติดตามปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เพื่อให้ผู้ใช้งานมีความเข้าใจและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

#### ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง :

1. ขอให้จัดทำรายงานการดูแลระบบสารสนเทศของสำนักต่อรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและบริการ ว่ามีจำนวนกี่รายงาน พร้อมข้อมูลประวัติการบำรุงรักษาที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน เพื่อนัดประชุมหารือผู้เกี่ยวข้องต่อไป

#### สำนักงานเลขานุการ :

1. ขอให้ดำเนินการเปิดรับนักวิชาการคอมพิวเตอร์ของฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ ในปีงบประมาณ 2563

**มติที่ประชุม** รับทราบและเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานของฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง และสำนักงานเลขานุการ และรายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร และกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ที่ผ่านมา โดยให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องดำเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ และรายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการทราบในการประชุมครั้งถัดไป

3.2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) และจากการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 ณ วันที่ 26 กันยายน 2562

หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ กรรมการและเลขานุการ แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณาสืบเนื่องจากในการคราวประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 ระเบียบวาระที่ 3.4 เรื่อง รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 ในการคราวประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 ระเบียบวาระที่ 3.6 เรื่อง รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 โดยที่ประชุมมีมติรับทราบและเห็นชอบสรุปผลการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ทั้งนี้ขอให้ทุกฝ่ายนำข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะจากการประเมินจัดทำแผนปรับปรุง เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และมีการนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการประเมินมาพิจารณาปรับปรุงการดำเนินงานของสำนักฯ อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลดีต่อประสิทธิภาพการให้บริการของสำนักฯ และสัมฤทธิ์ผลตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้รับบริการยิ่งๆ ขึ้นไป และมอบฝ่ายเลขานุการ รวบรวมเสนอที่ประชุมอย่างต่อเนื่อง

ประกอบกับในคราวการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2562 ระเบียบวาระที่ 3.6 แผนปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากการประเมินความ

พึงพอใจต่อคุณภาพ การให้บริการของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 ประชุมมีมติ เห็นชอบแผนปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 ทั้งนี้ขอให้ผู้รับผิดชอบมีการดำเนินการและรายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการทราบอย่างต่อเนื่อง นั้น

ฝ่ายเลขานุการ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) และจากการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 ณ วันที่ 26 กันยายน 2562 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม

มติที่ประชุม รับทราบและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) และจากการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 ณ วันที่ 26 กันยายน 2562 และให้ผู้รับผิดชอบมีการดำเนินการและรายงานผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

**3.3** แผนปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2

หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ กรรมการและเลขานุการ แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณาตามที่ในคราวการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ ๗/2562 เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม 2562 ระเบียบวาระที่ 3.๔ เรื่อง รายงานผลการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ ๒ ที่ประชุมมีมติ รับทราบและเห็นชอบรายงานผลการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ ๒ ทั้งนี้ขอให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดทำแผนปรับปรุงตามข้อเสนอแนะเพื่อเสนอที่ประชุมให้ความเห็นชอบในการประชุมครั้งถัดไป นั้น

ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการ จึงได้ประสานผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อร่วมกันจัดทำแผนปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2562 ครั้งที่ ๒ ซึ่งได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม

มติที่ประชุม เห็นชอบแผนปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2 โดยให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงตามแผนและรายงานผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

### **3.4** การประกันคุณภาพภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

นางสาววาสนา สะอาด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณา ดังนี้

1. กำหนดการประเมินคุณภาพภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระดับสำนัก(ปีการศึกษา 2561)

ตามที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2561 ได้กำหนดแนวทางการประกันคุณภาพภายใน โดยได้นำกรอบการดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEX ฉบับ 2558-2561 ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาใช้ในการดำเนินงาน ระดับคณะ และสถาบัน ส่วน ระดับสำนักดำเนินการตามเกณฑ์ TQA ความละเอียดครบถ้วนแล้วนั้น รายละเอียดกรอบการประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ/สำนัก มีดังต่อไปนี้

ระยะเวลา	คณะ/สำนัก	ประธาน	กรรมการ	กิจกรรม
19 กันยายน 2562	สำนักวิทยบริการ	ผศ.ดร.นวลฉวี แสงชัย	อ.วันดี อ.ประสงค์สม	1. คณะกรรมการ ประชุม Consensus Review ภายใน ทีม และเตรียม Site visit issue และ จัดทำ Key theme
26-27 กันยายน 2562	สำนักทรัพย์สินฯ	ผศ.ดร.นวลฉวี แสงชัย	อ.กิตติศักดิ์ อ.ปราณี	
10 ตุลาคม 2562	สำนักคอมพิวเตอร์ฯ	ผศ.ดร.นวลฉวี แสงชัย	อ.ปราณี อ.กิตติศักดิ์	2. คณะกรรมการ ตรวจสอบ คณะ/หน่วยงาน และ จัดทำ Final feedback report
8- 9 ตุลาคม 2562	สำนักงานอธิการบดี	ผศ.ดร.นวลฉวี แสงชัย	อ.จรรุวรรณ อ.สายเพชร อ.ศุภกัญญา	

ทั้งนี้ สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายได้จัดทำรายงานการประเมินตนเองนำเสนอคณะกรรมการตรวจประเมินพิจารณา มีรายละเอียด ดังนี้ รายงานการประเมินตนเอง <http://bit.ly/2mNkq4t>

บทนำ : โครงร่างองค์กร

ประเด็น ลักษณะองค์กรสถานการณ์ขององค์กร

หมวด 1 การนำองค์กร

ประเด็น การนำองค์กรโดยผู้นำระดับสูงการกำกับดูแลองค์กรและความรับผิดชอบต่อสังคม

หมวด 2 กลยุทธ์

ประเด็น การจัดทำแผนกลยุทธ์การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ

หมวด 3 ลูกค้า

ประเด็น เสียงของลูกค้าความผูกพันของลูกค้า

หมวด 6 การปฏิบัติการ

ประเด็น กระบวนการทำงานประสิทธิผลของการปฏิบัติการ

การ

หมวด 7 : ผลลัพธ์แผนปรับปรุงการดำเนินงาน

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม

**มติที่ประชุม** รับทราบกำหนดการประเมินคุณภาพภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระดับสำนัก และเห็นชอบรายงานการประเมินตนเองปีงบประมาณ 2562

### 3.5 การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

นางสาววาสนา สะอาด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณา

#### 1. สรุปผลการสำรวจการระบุปัญหาและวิเคราะห์ความเสี่ยง เพื่อประกอบการจัดทำประเด็นความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ตามบันทึกข้อความที่ อว 0604.12/1333 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2562 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการระบุปัญหาและวิเคราะห์ความเสี่ยง เพื่อประกอบการจัดทำประเด็นความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2563 ความละเอียดทราบแล้วนั้น

จากผลการสำรวจข้อมูล มีผู้เสนอเสนอประเด็นเพื่อประกอบการพิจารณา จำนวน 1 ประเด็น คือ ขาดแผนซ่อมแซมและบำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์และอาคารและสิ่งปลูกสร้างของสำนัก

ปัญหา/อุปสรรค ด้านการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค/ข้อจำกัดในการปฏิบัติงาน/ความเสี่ยง	สาเหตุของปัญหา/อุปสรรค/ข้อจำกัดในการปฏิบัติงาน/ความเสี่ยง	ผลกระทบที่เกิดจากปัญหา/อุปสรรค/ข้อจำกัดในการปฏิบัติงาน/ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่แล้วที่คาดว่าจะจัดการปัญหา/อุปสรรค/ข้อจำกัดในการปฏิบัติงาน/ความเสี่ยงได้
ขาดแผนซ่อมแซมและบำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์และอาคารและสิ่งปลูกสร้างของสำนัก	ไม่มีแผนระยะสั้นและระยะยาวรวมทั้งการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อการซ่อมแซมและบำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์รวมทั้งสิ่งปลูกสร้างของสำนัก	ขาดข้อมูลหรือทะเบียนประวัติการซ่อมแซมและบำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์และอาคารและสิ่งปลูกสร้างของสำนัก	ทำให้การใช้จ่ายงบประมาณเพื่อการซ่อมแซมและบำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์รวมทั้งอาคารและสิ่งปลูกสร้างของสำนักไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร	ซ่อมแซมและบำรุงรักษาตามสภาพและความจำเป็นเร่งด่วน

#### 2. สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

(รอบสิ้นปี)

ตามบันทึกข้อความที่ อว 0604.12/ว1566 ลงวันที่ 11 กันยายน 2562 เรื่อง ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย (ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562) ความละเอียดทราบแล้วนั้น

จากผลการติดตามผลการดำเนินงานสามารถสรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงได้ ดังนี้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย กำหนดประเด็นความเสี่ยงทั้งสิ้นจำนวน 5 ประเด็นความเสี่ยงการดำเนินงานในรอบไตรมาส 4 พบว่า ทุกประเด็นความเสี่ยงดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนบริหารความเสี่ยง และการประเมินผลการจัดการประเด็นความเสี่ยงสามารถจัดการความเสี่ยงได้ “ยอมรับได้” ทั้งนี้ มีจำนวน 3 ประเด็นที่ยังไปดำเนินงานต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 ได้แก่ 1) ประเด็นความเสี่ยงความเสี่ยงจากการเกิดอัคคีภัย 2) ประเด็นความเสี่ยงการโจมตีหรือลักลอบ (Hack) เข้าสู่ระบบเครือข่ายและฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยไม่ได้รับอนุญาตและ 3) ประเด็นความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง



## 3. (ร่าง) การวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยง และควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

2562

สำนักคอมพิวเตอร์ฯ ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น. ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยง และควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งสามารถสรุปประเด็นการวิเคราะห์วิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงและควบคุมภายในได้ดังนี้

ประเด็นความเสี่ยง	สาเหตุหรือปัจจัยที่ทำให้เกิดความเสียหาย	การควบคุมที่มีอยู่	การพิจารณา
1. ความเสี่ยงจากการเกิดอัคคีภัย	1.คอมพิวเตอร์และเครือข่ายถูกทำลาย 2.ข้อมูลถูกทำลาย 3.การบาดเจ็บหรือเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรภายในอาคาร	ตรวจสอบความพร้อมของการใช้งานอุปกรณ์ด้านดับเพลิง	ความเสี่ยง/ยกประเด็นความเสี่ยงมาจาก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
2. การโจมตีหรือลักลอบ (Hack) เข้าสู่ระบบเครือข่ายและฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ โดยไม่ได้รับอนุญาต	ผู้ไม่ประสงค์ดีโจมตีหรือลักลอบ (Hack) เข้าสู่ระบบเครือข่ายและฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยไม่ได้รับอนุญาต	1.มีอุปกรณ์ป้องกันการเครือข่ายหลักมหาวิทยาลัย 2. มีระบบการยืนยันตัวตนการเข้าถึงระบบเครือข่ายและฐานข้อมูล 3. มีระบบการติดตามและตรวจสอบการเข้าถึงระบบเครือข่ายและฐานข้อมูล 4. ขั้นตอนกระบวนการป้องกันเหตุการณ์ฉุกเฉิน 5. ติดตั้งระบบเครือข่ายเพื่อป้องกันและเตือนภัย	ความเสี่ยง/ยกประเด็นความเสี่ยงมาจาก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
3. ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	การดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามพรบ.การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุรวมทั้งสอดคล้องตามการประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต	ดำเนินงานตามประกาศระเบียบหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด ได้แก่ 1. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง 2. บันทึกทะเบียนรายการ	ความเสี่ยง/ยกประเด็นความเสี่ยงมาจาก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

		<p>จัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>3. จัดทำบัญชีควบคุมพัสดุ เป็นลายลักษณ์อักษร</p> <p>4. จัดทำแบบฟอร์มการเบิกจ่ายพัสดุ</p> <p>5. รายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหารอย่าง ต่อเนื่อง</p>	
4. ไฟฟ้าภายใน มหาวิทยาลัยส่งผลให้ ระบบเครือข่ายมีปัญหา	ไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัยดับบ่อยหรือดับเป็นเวลานานส่งผลให้ระบบเครือข่ายมีปัญหา	<p>1. มีเครื่องสำรองไฟ</p> <p>2. มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้า</p> <p>3. บำรุงรักษาอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งาน</p>	ควบคุมภายใน
5. ด้านการบำรุงรักษา อุปกรณ์และสาธารณูปโภค	<p>1. ขาดการจัดทำแผนการบริหารจัดการ และบำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ อาคาร และสิ่งปลูกสร้างของสำนัก</p> <p>2. ขาดการจัดลำดับความสำคัญการซ่อมแซมและบำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง</p>	ดำเนินงานตามซ่อมแซม และบำรุงรักษาวัสดุ อุปกรณ์อาคาร และสิ่งปลูกสร้างตามคำขอ/พบเจอ	ควบคุมภายใน
6. การดำเนินงานโครงการ มีความล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน	เนื่องจากการดำเนินงานโครงการไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานที่กำหนดส่งผลให้มีการปรับแผนการทำงานที่มีสอดคล้องในการดำเนินงานในปัจจุบัน	<p>1. เร่งรัดการดำเนินงานโครงการ</p> <p>2. ปรับแผนการดำเนินงาน</p>	ควบคุมภายใน
7. การจัดทำบัญชีทางการเงินที่สามารถนำไปประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร	เนื่องการจัดทำบัญชีทางการเงินยังไม่ครอบคลุมในทุกมิติเพื่อการนำไปประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร	<p>1. จัดทำรายงานทางการเงินประจำเดือน</p> <p>2. นำเสนอรายงานทางการเงินต่อผู้บริหารทุกเดือน</p>	ควบคุมภายใน

**มติที่ประชุม** รับทราบและเห็นชอบผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบสิ้นปี) และผลการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

### 3.6 แผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562

นางสาววาสนา สะอาด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณา

#### 1. สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปี

ตามที่สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ได้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ทั้งนี้ ผู้รับผิดชอบและเกี่ยวข้องได้ดำเนินงานโครงการตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ภาพรวมทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 71.53 สามารถสรุปข้อมูลได้ ดังนี้

สรุปข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

\*\*อ้างอิงข้อมูลจากระบบ UBUFMS ณ วันที่ 25 กันยายน 2562

แหล่งงบประมาณ	จำนวน งบประมาณรับ จัดสรร(บาท)	เบิกจ่าย ณ วันที่ 22 ส.ค. 2562	ร้อยละ การเบิกจ่าย	เบิกจ่าย ณ วันที่ 25 ก.ย.. 2562	ร้อยละ การเบิก จ่าย
งบประมาณเงินแผ่นดิน	3,809,700.00	3,427,760.00	89.97	3,468,990.00	91.06
งบประมาณเงิน รายได้	19,818,790.00	10,033,614.25	50.63	13,432,304.27	67.78

#### 2. สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. 2562 (ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562)

ตามหนังสือที่ ศธ 0529.12/ว 2793 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2561 เรื่อง แจ้งเวียนข้อมูลแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย และ ตามบันทึกที่ อว 0604.12/ว 1567 ลงวันที่ 11 กันยายน 2562 เรื่อง ติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 4 (ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562)สรุปข้อมูลการประเมินการดำเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562) สำนักคอมพิวเตอร์ฯ กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 29 ตัวชี้วัด สามารถดำเนินการบรรลุตามเป้าหมาย ได้จำนวน 25 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัด เท่ากับร้อยละ 86.21 และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 16 ตัวชี้วัด สามารถดำเนินการบรรลุตามเป้าหมาย ได้จำนวน 13 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัด เท่ากับร้อยละ 81.25 สามารถจัดทำข้อมูลสรุปผลการดำเนินงาน ได้ตามรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

#### 3. การจัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อบรรจุแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จังหวัดอุบลราชธานี

ตามหนังสือที่ อว 0604.5/ว 1049 เรื่อง การจัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อบรรจุในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดอุบลราชธานี ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยกองแผนงานได้แจ้งเวียนให้คณะ/สำนัก/หน่วยงานได้พิจารณาจัดทำ ข้อเสนอโครงการเพื่อบรรจุในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดอุบลราชธานีที่สอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัดอุบลราชธานี โดยคณะ/สำนัก/หน่วยงานสามารถจัดทำข้อมูลตามแบบฟอร์มที่กำหนดจัดส่งกองแผนงานภายในวันที่ 30 กันยายน 2562 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม

**มติที่ประชุม** รับทราบและเห็นชอบสรุปข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และสรุปผลการดำเนินงานโครงการและตัวชี้วัดโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รวมทั้งการจัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อบรรจุในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดอุบลราชธานี

**ระเบียบวาระที่ 4** เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

**4.1 รายงานผลการดำเนินงานทางการเงินและพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และเงินกันไว้เบิกเหลือในปี (ถ้ามี) ณ วัน 31 สิงหาคม 2562**

หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ กรรมการปลเลขานุการ นำเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ และพิจารณา ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2554 ระเบียบวาระที่ 4.1 ได้มีมติเห็นชอบให้สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายนำเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายทุกครั้งที่มีการจัดการประชุม ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ระเบียบวาระที่ 4.1 ที่ประชุมเสนอแนะให้ปรับปรุงการรายงานผลการดำเนินงานทางการเงิน โดยให้จัดทำใบสรุปเรื่องประกอบวาระด้วยทุกครั้ง และให้สำนักพิจารณารูปแบบการจัดทำรายงานตามที่กองคลังกำหนด นั้น

สำนักได้มีการเชิญประชุมหารือระหว่างผู้เกี่ยวข้องจากกองคลังและสำนัก เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 ซึ่งสำนักจะเริ่มดำเนินการรายงานผลการดำเนินงานทางการเงินตามรูปแบบที่กองคลังกำหนด ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป แต่เนื่องจากเป็นระยะเริ่มแรกในการจัดทำรายงานตามรูปแบบที่กองคลังกำหนด ผู้รับผิดชอบจึงต้องศึกษาแหล่งที่มาของข้อมูลเพื่อประกอบการจัดทำรายงาน พร้อมสิทธิการเข้าถึงข้อมูลจากกองคลัง เพื่อทำความเข้าใจ และสามารถจัดทำและออกรายงานดังกล่าวได้ การรายงานทางการเงินในการประชุมในครั้งนี้ (ครั้งที่ 3/2561) จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการรายงานตามรูปแบบเดิมไปพลางก่อน

เพื่อให้การรายงานผลการดำเนินงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริหารสำนักฯ มีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางและรูปแบบเดียวกันกับการรายงานผลการดำเนินงานทางการเงินต่อคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย จึงขอรายงานผลการดำเนินงานทางการเงินและพัสดุ ต่อคณะกรรมการบริหารสำนัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม

**มติที่ประชุม** รับทราบและเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานทางการเงินและพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และเงินกันไว้เบิกเหลือในปี (ถ้ามี) ณ วัน 31 สิงหาคม 2562

**ระเบียบวาระที่ 5** เรื่องอื่นๆ

### 5.1 กำหนดการประชุมครั้งต่อไป (ครั้งที่ 9/2562)

ประธานการประชุม หรือที่ประชุมเพื่อกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย เพื่อให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับการกำกับ ติดตาม ปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงานของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายได้อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง จึงขอให้ที่ประชุมกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

**มติที่ประชุม** กำหนดการประชุมครั้งต่อไป (ครั้งที่ 9/2562) วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562 โดยเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมด้วย

เลิกประชุมเวลา 13.00 น.

(นายฉัตรชัย พรหมนา)  
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ  
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
ผู้จัดรายงานการประชุม

(นางรัชณี นิคมเขตต์)  
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ  
กรรมการและเลขานุการ  
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิพงษ์ สุริยา)  
ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  
ประธานกรรมการบริหารสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย